

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559

ไทยติดอันดับ 46 ของโลก ประเทศสะดวกในการประกอบธุรกิจ รั้งที่ 3 อาเซียน



ธนาคารโลก เผยรายงาน Doing Business 2017 พบประเทศไทยอยู่อันดับที่ 46 ด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดีขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 49 จาก 190 ประเทศทั่วโลก รั้งอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เปิดเผยรายงาน Doing Business 2017 "โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน" ซึ่งเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยอยู่ในอันดับที่ 46 จากปีก่อนซึ่งอยู่ในอันดับที่ 49 จาก 190 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 และมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ 23 โดยมีผลรวมคะแนนที่ดีขึ้นเป็น 72.53 คะแนน จาก 71.65 คะแนนในปีก่อน

ทั้งนี้ คะแนนที่ปรับดีขึ้น 5 ด้านชัดเจน คือ การเริ่มต้นธุรกิจที่ขึ้นจากอันดับที่ 96 เป็น 78 ด้านการได้รับสินเชื่อจากอันดับ 97 เป็น 82 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน จาก 36 เป็น 27 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง จาก 57 เป็น 51 และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายจากอันดับที่ 19 เป็น 23 ทั้งนี้ ธนาคารโลกเห็นว่าประเทศไทยได้มีการปฏิรูปที่โดดเด่น 3 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกด้านการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น การเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการล้มละลายด้วย

ด้าน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยหลังการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้ว่า ผลจากการที่อันดับของไทยดีขึ้นในครั้งนี้อาจมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมกันแก้ปัญหา และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้น้อยลง โดยมีการบูรณาการหน่วยงาน และตั้งคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีรัฐมนตรีรับผิดชอบ และผลักดันในแต่ละกลุ่มงาน พร้อมมีกระทรวงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักชัดเจน

นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการให้บริการในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง ทั้ง ด้านการค้าระหว่างประเทศ การอำนวยความสะดวกข้อมูลเครดิต และการจดทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น

พบเมลามีนในปลาหมึกแห้ง เตือนผู้ผลิตอาหารสัตว์ระวังนำเข้าจากเวียดนาม



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจพบสารในกลุ่มเมลามีนคือ กรดซัยยานูริก ปนเปื้อนผสมในอาหารสัตว์ ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้ง จำนวน 3 ครั้ง ปริมาณ 60,000 กิโลกรัม ที่นำเข้าจากบริษัท เค เอ จำกัด ประเทศเวียดนาม ผ่านผู้นำเข้าบริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จำกัด และบริษัท บีอิ่ง เวลส์ จำกัด ในประเทศไทย จึงได้ทำการอายัดและนำไปทำลายทันที โดยกรมได้ทำหนังสือไปยังบริษัทผู้นำเข้าเพื่อระงับการนำเข้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทาง เพื่อขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) ให้ระงับการส่งออกมายังประเทศไทยต่อไป และตนจะติดต่อไปยังเวียดนาม เพื่อตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่ามีการกระทำความผิด และใช้สารเมลามีนปนเปื้อนในอาหารสัตว์จริงหรือไม่ หากตรวจพบว่าจริง ก็จะขึ้นบัญชีดำ เพื่อระงับการนำเข้าซื้อขายจากบริษัทดังกล่าวทันที

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมได้สุ่มตรวจวัตถุอันตรายในการผลิตอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์ ทั้งหมด ไข่ วัช อาหารเสริมโปรตีน ไข่ไก่ นมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสสูงในการผสมสารกลุ่มเมลามีน อีกทั้งเพิ่มการตรวจเข้มงวดสำหรับอาหารสัตว์จากประเทศที่มีประวัติการตรวจพบลักลอบผสมสารกลุ่มเมลามีน โดยเฉพาะจีนและเวียดนาม และ ใน 3 ปีที่ผ่านมาได้ตรวจสอบสารกลุ่มเมลามีนในอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้ามาภายในประเทศไทยมาโดยตลอด ขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจต่อข่าวที่เกิดขึ้นได้ว่า จะไม่มี สารกลุ่มเมลามีนปนเปื้อนในอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

สำหรับสารกลุ่มเมลามีน เป็นสารเคมี ใช้ในการผลิตพลาสติก กาว ไวท์บอร์ด สีย้อมไหมพรม ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่ผ่านมามีการลักลอบนำไปผสมในนมผง ทำให้ทารกชาวจีนเสียชีวิต ทั้งนี้ มีบางประเทศได้ลักลอบนำเมลามีนไปใช้ผสมในอาหารสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณโปรตีน ในอาหารสัตว์สูงมากกว่าปริมาณที่มีอยู่จริงในอาหารสัตว์ ซึ่งเมลามีนมีโทษทั้งในคนและในสัตว์ ถ้าสัตว์ได้รับสารในกลุ่มเมลามีนเข้าไปจะทำให้สัตว์ป่วยตายได้ และเมลามีนเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์